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เริ่มประชุม    เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เม่ือสมาชิกสภาองค5การบริหารส6วนจังหวัดยะลา มาครบองค5ประชุม 
(นางมณฑา  สมมาตย5) แล?ว จํานวน ๑๗ ท6าน ดิฉันขออนุญาต เรียนเชิญท6านประธานสภาองค5การ

บริหารส6วนจังหวัดยะลา กล6าวเปNดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ 
ขอกราบเรียนเชิญค6ะ      

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ท6านสมาชิกสภาองค5การบริหารส6วนจังหวัดยะลา และท6านผู?มีเกียรติ 
(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกท6าน  สําหรับการประชุมครั้งนี้เปOนการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔  

ประจําปP ๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เปOนวันสุดท?าย
ของการสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปP 2561 

  บัดนี้  ได?เวลาอันสมควรแล?ว กระผมขอเปNดการประชุมสภาองค5การ
บริหารส6วนจังหวัดยะลา  สมัยสามัญ   สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔ ประจําปP  ๒๕๖๑    

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ท่ีประธานแจ0งให0ท่ีประชุมทราบ     
ไม6มีนะครับ     

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดยะลา   ไม6มีนะครับ   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง อ่ืน ๆ เชิญครับ เชิญท6านนายกครับ 
นายก อบจ.ยะลา  เรียนท6านประธานสภาท่ีเคารพ ท6านสมาชิกสภาผู?ทรงเกียรติทุกท6าน 
(นายมุขตาร5  มะทา) กระผมนายมุขตาร5  มะทา  นายกองค5การบริหารส6วนจังหวัดยะลา  ก6อนอ่ืนก็

ต?องขอขอบคุณท6านสมาชิกสภาองค5การบริหารส6วนจังหวัดยะลาท่ีได?มาร6วม
ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ อย6างพร?อมเพรียงกัน ซ่ึงในสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ท่ี
ผ6านมา ก็มีหลายเรื่องท่ีทางผู?บริหารนําเสนอต6อสภา ทางสภาก็ได?ให?ความ
เห็นชอบในเรื่องต6าง ๆ ท่ีฝIายบริหารนําเสนอ เช6น ในเรื่องของการให?ความ
เห็นชอบในเรื่องของการนําเอาเงินเหลือจ6าย ท่ีไม6จําเปOนไปดําเนินการใน
โครงการต6าง ๆ ท่ีเปOนประโยชน5และสามารถแก?ไขปWญหาความเดือดร?อนของพ่ี
น?องประชาชน จํานวน ๔๐ กว6าล?านบาท ซ่ึงโครงการต6าง ๆ นั้น เปOนโครงการ
ท่ีเก่ียวเนื่องในเรื่องของการปรับปรุงซ6อมแซม เรื่องถนนหนทางท่ีอยู6ในความ
ดูแลขององค5การบริหารส6วนจังหวัด เรื่องท่ีสอง ก็นํางบประมาณเหล6านั้น ท่ีไม6
จําเปOนและเปOนเงินเหลือจ6าย นําไปต6อยอดโครงการต6าง ๆ ท่ีเราดําเนินการไป
แล?วแต6มันยังไม6ครบถ?วนสมบูรณ5 อย6างเช6น การขุดลอกคลอง ซ่ึงมีความยาว
ประมาณ ๖ กิโลเมตร แต6เราสามารถดําเนินการไปเพียง ๓ กิโลเมตร ซ่ึงเราก็
สามารถนําเงินเหลือจ6าย ไปดําเนินการเพ่ือให?เกิดความต6อเนื่องอีก ๓ กิโลเมตร 
อย6างนี้เปOนต?น ซ่ึงถ?าเราไม6สามารถท่ีจะนําเงินไปต6อยอดตรงนี้ โครงการท่ีเรา
ดําเนินการไปมันก็จะได?ประโยชน5ไม6สมบูรณ5 เนื่องจากความยาวของคลองนั้น 
มันมีมากกว6าท่ีเราดําเนินการ อันนี้เราก็ต?องขอขอบคุณทางสมาชิกสภาท่ีได?เห็น
ประโยชน5ในเรื่องของการนําเงินต6าง ๆ ท่ีไม6จําเปOนไปดําเนินการในโครงการท่ี
เราเห็นว6า จําเปOนเร6งด6วน อีกประการหนึ่ง ผมก็ต?องขอขอบคุณทางข?าราชการ
ของ อบจ.ทุกกอง ท่ีพยายามไปดูรายละเอียดต6าง ๆ ของเงินเหลือจ6ายท่ีไม6 
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นายก อบจ.ยะลา จําเปOนแล?ว สามารถรวบรวมเพ่ือนําเงินเหล6านั้น ไปดําเนินการให?เกิดประโยชน5 
ซ่ึงบางครั้งแม?จะเปOนเงินจํานวนน?อย แต6ถ?าเราเอาเงินจํานวนน?อยเหล6านั้นไป
รวม มันก็จะทําให?เกิดเปOนเงินท่ีสามารถดําเนินการได?ในโครงการท่ีเราเห็นว6ามี
ความจําเปOน เช6น เงินสามพัน ห?าพัน เราก็พยายามไปดูรายละเอียด แล?วก็ไป
รวบรวมเพ่ือให?สามารถดําเนินการในเรื่องต6าง ๆ ท่ีเราเห็นว6ามีความจําเปOน
เร6งด6วน ซ่ึงส6วนใหญ6ของเงินเหลือจ6าย ท6านสมาชิกก็คงทราบแล?วว6า ส6วนใหญ6ก็
จะเปOนเงินท่ีเราต้ังงบประมาณในปP ๒๕๖๑  เปOนเงินท่ีเตรียมการเพ่ือใช?จ6ายใน
การเลือกต้ัง แต6เนื่องจากว6าไม6มีการเลือกต้ัง เราก็เอาเงินส6วนนั้นมาดําเนินการ 
อีกเรื่องหนึ่ง ท่ีต?องขอขอบคุณท6านสมาชิกสภาองค5การบริหารส6วนจังหวัดยะลา 
ในสมัยประชุมสมัยสามัญ ท6านก็ได?พิจารณาให?ความเห็นชอบในเรื่องของ
ข?อบัญญัติงบประมาณ ปP ๒๕๖๒  ซ่ึงงบประมาณเหล6านั้น ก็จะเปOนงบประมาณ
เพ่ือไปดําเนินในกิจการต6าง ๆ ท่ีเปOนนโยบายของผู?บริหาร เปOนเรื่องของการ
แก?ไขปWญหาความเดือดร?อนของพ่ีน?องประชาชน ในหลาย ๆ ด?าน ไม6ว6าจะเปOน
ในเรื่องของโครงสร?างพ้ืนฐาน ในเรื่องของคุณภาพชีวิต ในเรื่องของส6งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ในเรื่องของการกีฬา ในเรื่องของส6งเสริม
อาชีพ และอีกหลาย ๆ อย6าง อันนี้ก็ต?องขอขอบคุณท่ีทุกท6านได?เห็นประโยชน5
แล?วก็ได?ให?ความกรุณาผ6านงบประมาณ ปP ๒๕๖๒  บัดนี้ งบประมาณท่ีผ6าน
สภาทางผู?ว6าราชการจังหวัด ก็ได?ให?ความเห็นชอบ และก็ได?ประกาศใช?เปOน
ข?อบัญญัติงบประมาณ ปP ๒๕๖๒ เล6มสีฟYา ซ่ึงผมคิดว6าท6านสมาชิกก็คงจะได?รับ
แล?ว ก็อยากจะให?ท6านสมาชิกนําข?อบัญญัติเหล6านี้ไปตรวจสอบและพยายาม
ติดตามโครงการต6าง ๆ ท่ีจะไปดําเนินการในพ้ืนท่ี หรือในเขตของท6านท่ีท6าน
รับผิดชอบ ซ่ึงมันก็ครอบคลุมท้ัง ๘ อําเภอของจังหวัดยะลา อีกประการหนึ่งท่ี
ผมจะเรียนให?ท6านสมาชิกได?รับทราบก็คือว6า ในส6วนของการไปประชุม ซ่ึงมี
ตัวแทนของท6านสมาชิกสภาองค5การบริหารส6วนจังหวัดไปร6วมประชุม ในเรื่อง
ของโครงการต6าง ๆ ท่ีรัฐบาลได?ดําเนินการท่ีสํานักงานรัฐสภา ซ่ึงตัวแทนของ
สมาชิกสภาจังหวัดก็คือ คุณเฉลิมพล ไปร6วมประชุม ก็มีรายละเอียดต6าง ๆ ก็
เปOนการนําเสนอในเรื่องต6าง ๆ ท่ีประชาชนเขามีส6วนร6วมและก็มีตัวแทนของพ่ี
น?องประชาชนได?มาพูดถึงโครงการต6าง ๆ ท่ีรัฐบาลทําลงไปและก็เกิดประโยชน5
ให?กับพ่ีน?องประชาชน อีกเรื่องหนึ่งท่ีผมได?ไปประชุมกับรองนายก ท่ีสโมสร
ทหารบก อันนั้นก็เปOนเรื่องของการท่ีรัฐบาลเขามีหลักสูตร ท่ีเรียกว6าหลักสูตร 
ปยป.การพัฒนาผู?นําทุกระดับเพ่ือขับเคลื่อนประเทศ ปยป.๑ ก็หมายถึงว6า 
ระดับปลัดกระทรวง ระดับอธิบดี กลุ6มเปYาหมาย หรือผู?ว6าราชการจังหวัด ปยป.
๒ ก็เปOนกลุ6มของ รองผู?ว6าราชการจังหวัด หัวหน?าส6วนราชการส6วนภูมิภาค และ
ก็เปOนระดับรองอธิบดี ซ่ึงในวันนั้นก็มีการประชาสัมพันธ5หลักสูตรใหม6ท่ีเปNด
เพ่ิมเติม ก็คือ ปยป.๓ ซ่ึงกลุ6มเปYาหมายก็จะเปOนผู?บริหารองค5กรปกครองส6วน
ท?องถ่ิน เปOนสมาชิกสภาท?องถ่ิน ทุกระดับ ไม6ว6าจะเปOนองค5การบริหารส6วน
จังหวัด เปOนเทศบาล หรือเปOนองค5การบริหารส6วนตําบล หลักสูตรนี้ก็จะเปNด 
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นายก อบจ.ยะลา ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถ?าท6านสมาชิกท6านใดสนใจท่ีจะเรียนหลักสูตร 
ปยป.๓ ก็คงจะต?องรอหนังสือจากสํานักงานข?าราชการพลเรือน กพร. ก็คิดว6า 

 หลักสูตรนี้ไม6ต?องมีค6าใช?จ6าย เนื่องจากเปOนนโยบายของรัฐบาล ค6าใช?จ6ายทุก
อย6างนั้น จะมีหน6วยงานรับผิดชอบ คําว6า ปยป. รัฐบาลอยากจะให?หัวหน?าส6วน
ราชการ หรือตัวแทนของพ่ีน?องประชาชนนั้น ได?รับทราบถึง ป.อันแรกก็คือ 
การปฏิรูป รัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูป ซ่ึงก็จะนําเสนอในเรื่องของการปฏิรูป 
อันท่ีสอง ย. ก็คือยุทธศาสตร5 ๒๐ ปP มีอะไรบ?าง แล?ว ป.สุดท?ายก็คือ เรื่องความ
ปรองดองสมานฉันท5 เพราะฉะนั้น การเรียนหลักสูตร ปยป. ในการแนะนํา
หลักสูตรนั้น ไม6ใช6ว6าไปฟYงในสิ่งท่ีวิทยากรเขาพูด แต6จะเน?นในเรื่องของการ
ปฏิบัติงานจริง ซ่ึงเราก็จะต?องนําเสนอโครงการหรือกิจกรรม หรือนวัตกรรม
อะไรต6าง ๆ ท่ีเราเห็นว6ามันเปOนเรื่องท่ีเก่ียวเนื่องในเรื่องของการปฏิรูป เปOน
เรื่องท่ีเก่ียวเนื่องในเรื่องของยุทธศาสตร5 เปOนเรื่องท่ีเก่ียวเนื่อง ในเรื่องของความ
ปรองดองต6าง ๆ ก็เอาสิ่งเหล6านี้ไปนําเสนอในเรื่องของการเรียนหลักสูตร ปยป.
นะครับ ปยป.๓ แต6เนื่องจากว6าหลักสูตรนี้ยังไม6เปNด ก็คงต?องรอนะครับ อันท่ี
จริงวันนี้เปOนการปNดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครับ ตามท่ีสภาได?ให?
ความเห็นชอบในเรื่องของการเปNดสมัยประชุม ปNดสมัยประชุม ซ่ึงได?ผ6านสภาไป
แล?ว วันนี้ก็เปOนวันปNดสมัยประชุมนะครับ วาระต6าง ๆ ก็ไม6มี ผมก็ถือโอกาสนี้
นําเรียนในสิ่งท่ีไปรับรู?และก็สิ่งท่ีอยากจะสื่อผ6านสมาชิก ก็ขออนุญาตใช?ในวาระ
นี้เรียนให?เพ่ือนสมาชิกสามเรื่อง ขอขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกท6านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ  
เชิญท6านเฉลิมพล ครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนท6านประธานสภาท่ีเคารพ  ท6านสมาชิกสภาผู?ทรงเกียรติทุกท6าน 
กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ
เมือง  ขออนุญาตท6านประธานท่ีเคารพ และใช?เวลาสั้น ๆ ท่ีแสดงความคิดเห็น
ในวาระอ่ืน ๆ สําหรับการประชุมปNดสมัยในวันนี้ ก6อนอ่ืนนั้นกระผมอยากจะขอ
อนุญาตแสดงความรู?สึกเปOนเบ้ืองต?นก6อนว6า ในการท่ีจะปNดประชุมท?ายใน
โอกาสนี้นั้น คงจะต?องขออนุญาตท่ีจะเรียนท6านประธานด?วยความเคารพว6า 
การบริหารองค5การบริหารส6วนจังหวัดยะลาผ6านมาถึงวันนี้นั้น ภายใต?การนํา
ของท6านนายกมุขตาร5  มะทา นั้น เราจะเห็นได?ว6า ท6านได?ดําเนินการมาตาม
นโยบายท่ีประกาศไว?ต้ังแต6เข?ามารับตําแหน6งในสมัยนี้นะครับ ทีนี้เราลากยาว
มาถึงวันนี้ก็ใช?เวลาหลายปP แต6ท6านก็พยายามท่ีจะนํานโยบายท่ีแถลงไว? เพ่ือจะ
ปฏิบัติดําเนินการตามอํานาจหน?าท่ีให?ครบถ?วน เพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งท่ีจะต?อง
มาบอกเล6าเก?าสิบกัน ก็ในเรื่องของผลพวงในการบริหารจัดการท่ีพ่ีน?อง
ประชาชน ภายในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลาสะท?อนให?เห็นว6า องค5การบริหารส6วน
จังหวัดของเรานั้น ภายใต?การนําของท6านนายก ท6านก็ได?ดําเนินการนํา
งบประมาณของรัฐไปใช?ให?เกิดประโยชน5สูงสุดของพ่ีน?องประชาชน ถึงได?รับ
เสียงสะท?อนมาจากหลาย ๆ ฝIาย ไม6ว6าจะเปOนกิจกรรมของชุมชน กิจกรรมของ
สาธารณะประโยชน5 ไม6ว6าจะเกิดอุทกภัย วาตภัย หรือแม?แต6เรื่องกิจกรรมทาง 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ ศาสนา ผมเองในฐานะท่ีเปOนสมาชิกสภา นับถือศาสนาพุทธ แต6ก็ท่ีได?รับเสียง
ชื่นชม เพราะท6านนายกท6านก็ดูแลโดยท่ีมิได?แบ6งแยกว6า จะเปOนพุทธหรือมุสลิม 
ผมเปOนท่ีปรึกษาขององค5กรศาลเจ?า ก็ได?รับเสียงสะท?อนไปถึงขอบคุณ ๆ เพราะ 

 องค5การบริหารส6วนจังหวัดของเรานั้น ได?เข?าไปดูแลในกิจกรรมทางศาสนา 
ถึงแม?ท6านจะไม6ได?ไป ขออนุญาตท่ีเอ6ยนาม การยกพระครั้งใหญ6 ซ่ึงเปOนพิธีท่ี
ใหญ6หลาย ๆ สิบปP เขาทําครั้งนี้ใหญ6มาก ก็ยังมีขออนุญาตมีผู?อํานวยการกอง
ช6างก็ไปร6วมในวันยกพระศาลเจ?าแม6กอเหนี่ยวนะครับ กิจกรรมท่ีเราไปมีวัน
สารทสําคัญ การอุปWชฌาย5หมู6ท่ีวัดเมือง องค5การบริหารส6วนจังหวัดของเราก็ได?
ไปต้ังเต?นท5บริการอาหารน้ําด่ืม และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพราะฉะนั้น เสียงสะท?อน
ตรงนี้ท่ีผมนํามาบอกเล6าเก?าสิบนั้น นั่นก็ให?หมายความว6า พ่ีน?องประชาชนใน
จังหวัดของเรานั้น พึงพอใจในส6วนของการบริหารจัดการขององค5การบริหาร
ส6วนจังหวัดยะลาเปOนอย6างสูง เขาถึงฝากขอบคุณสะท?อนผ6านตัวแทนสมาชิก
สภาเขตในพ้ืนท่ีนะครับ ส6วนท่ีสอง คืออยากจะกราบเรียน ความหมายก็คือว6า 
เปOนท่ีน6าภูมิใจท่ีเราไปไหน ๆ นะครับ จังหวัดยะลาเราไม6เคยเปOนสองหรือสาม
รองจากท่ีอ่ืน ของเราจังหวัดเล็กท่ีอยากจะขออนุญาตท่ีจะกล6าวถึงวันท่ีผมเอง
ในฐานะท่ีเปOนตัวแทนไปร6วมประชุมร6วมกับสภานิติบัญญัติแห6งชาติ ท่ีสภา
ผู?แทนราษฎร จังหวัดยะลาไปได?อย6างพร?อมเพรียง ก็มีการประสานมีเรื่องราวท่ี
มีความพร?อม ซ่ึงต6างจากอีกหลาย ๆ จังหวัดนะครับ ไม6มีความพร?อมบ?าง ไอ?นั่น
ติด ไอ?โน6นติด ไอ?นี่ติด ก็ได?พบปะปรึกษาหารือกัน เพราะวันนั้นเปOนการพบกัน
ขององค5กรปกครองส6วนท?องถ่ินท่ัวประเทศครับ ผมเชื่อว6าองค5การบริหารส6วน
จังหวัดท้ังประเทศต?องมีตัวแทนไป ผู?ว6าราชการจังหวัดท่ัวประเทศต?องมีตัวแทน
ไป แต6จังหวัดยะลาเรานั้น ไปท่ีนั่นด?วยความเรียบร?อย ได?พบปะพ่ีน?องพูดคุยกับ
หลาย ๆ จังหวัด และสุดท?ายแล?วก็ได?รับคําชม และในส6วนสุดท?ายครับท6าน
ประธานท่ีเคารพ ท่ีกระผมอยากจะเรียน เปOนความภาคภูมิใจในฐานะท่ีเราเปOน
สมาชิกสภาองค5การบริหารส6วนจังหวัด องค5การบริหารส6วนจังหวัดยะลานั้น จน
มาถึงวันนี้ สมัยนี้เปOนสมัยท่ี ๒ ท่ีผมผ6านจากการเลือกต้ัง แต6สมัยนี้นี่เรามา
พิเศษเพราะเราผ6านเข?ามา จะก?าวเข?ามาอีกสามปP รวมสี่ปPอาจจะเปOนเจ็ดหรือ
แปดปPเข?าไปแล?วนั้น องค5การบริหารส6วนจังหวัดยะลา ไม6อยู6ในสารบบของการ
ถูกร?องเรียน ไม6อยู6ในสารบบของข6าวท่ีทําให?เรานั้นจิตใจตุ]ม ๆ ต6อม ๆ ในเรื่อง
ของการทุจริตคิดมิชอบในการนํางบประมาณไปใช? ถ?าผมจําไม6ผิดถึงวันนี้เรายัง
คุยกับจังหวัดอ่ืน ๆ ว6า ยะลาเราไม6มีเรื่องพันอย6างนี้ ไม6ว6าจะเปOนข?าราชการ
ประจํา ไม6ว6าจะเปOนเพ่ือนสมาชิกสภา ไม6ว6าจะเปOนฝIายบริหาร เราพูดได?อย6าง
เต็มปากเต็มคําว6า บ?านฉันไม6มีการทุจริต ตรงนี้เปOนความภาคภูมิใจส6วนตัว ผม
เองในฐานะท่ีท6องไปในแวดวงของสมาชิกสภาจังหวัดหลาย ๆ จังหวัด เราเปOน
นักกฎหมาย เราเลยมีเพ่ือน เพราะฉะนั้น เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู?กัน ผมพูด
เสมอ ๆ ว6า นายกของผมนั้นท6านค6อนข?างท่ีจะซีเรียสในเรื่องการใช?อํานาจ
หน?าท่ีให?ตรงตามกฎหมาย เม่ือเขาใช?อํานาจหน?าท่ีท่ีตรงไปตรงมาตามกฎหมาย 
ทําให?ตรงนี้เปOนภูมิคุ?มกันในการท่ีจะเกิดการทุจริตคิดมิชอบ เพราะฉะนั้น วันนี้ 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ ในฐานะท่ีเปOนวันปNดสภา ก็เลยนําเรื่องนี้มาเล6าให?ฟWงว6า จังหวัดยะลานั้น เปOน
เหมือนจังหวัดเด6น ปWจจุบันมันไม6ใช6เฉพาะสามจังหวัดแล?ว ไม6ว6าจะเปOนสงขลา 
ยะลา ปWตตานี สตูล นราธิวาส จังหวัดยะลานั้นเปOนจังหวัดท่ีค6อนข?างท่ีจะเด6น 
ในการท่ีถ?าเพ่ือนพูดถึงเขาจะจํายะลาได? เรามีงบประมาณเล็ก เรามีงบประมาณ 

 ท่ีไม6มากถ?าเทียบกับสงขลานั้นก็คงจะเทียบกันไม6ได? แต6ว6าการแซ6ซ?องในทางท่ีดี
ในเชิงบวกนั้น กระผมยืนยันว6า ผมได?รับทุกครั้งท่ีเราไปปฏิสัมพันธ5กับองค5การ
บริหารส6วนจังหวัดอ่ืน ๆ เขาจะชมไม6ว6าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง ยกตัวอย6างท่ีเขาชม
หมาด ๆ ประธานสภาของเรานามสกุลท6านคงจะมีประวัติยาวนานนะครับ 
วาแมดีซา ขออนุญาตท่ีเอ6ยนาม แต6ว6าในแวดวงของประธานสภา ไปไหน ๆ นั้น 
เขาจะพูดถึงท6านมะหะมะ นั่นก็ให?หมายความว6าท6านประธานสภาของเรานั้น 
ท6านได?ร?อยเรียงและก็สร?างความดีงามไว?ในแวดวงคนท่ีมีตําแหน6งด?วยกัน มัน
เลยเปOนอานิสงฆ5 เวลาพ่ีน?องสมาชิกสภาไปไหน ๆ นี่ครับ ตรงนี้ครับท่ีเขาบอก
ว6าเปOนพวกพ?องน?องพ่ี ภายใต?การนํา ในสิ่งเหล6านี้เหล6านี้ถ?าเราจะไม6พูดกัน
เสียเลย เราก็จะไม6ทราบเลยว6า ใครเปOนใครจากไหน แต6ว6าท่ีต?องมาพูดกัน 
เพราะมันเปOนเรื่องจริง ครั้งหนึ่งไปท่ีกรุงเทพฯ ผมจําโครงการไม6ได? มีเพ่ือนของ
ท6านประธานสภา อุตส6าห5ขับรถมาเปOนร?อยกิโลเมตรครับ เพ่ือแค6นําขนมสาย
ไหมนํามาฝาก เราไม6ได?กินแล?วให?อ่ิมนะครับ เราไม6ได?ให?กินแล?วให?อร6อยกันขาด
ใจ แต6เรามีความรู?สึกว6า นี่คือน้ําใจ เราไปกระบ่ี เขาเอาเค?กขับรถตามตะลอน ๆ 
มาหลายสิบกิโลเมตร บอกว6ามาฝากท6านนายกมุขตาร5  ท่ีกระบ่ี  นั่น ก็
ประธานสภา ถามว6าท่ีเปOนอย6างนี้ ผมเองเราอยู6มาหลายสมัย จะทําให?เห็นว6า นี่
คือน้ําใจของพ่ีน?องท่ีอยู6ในกลุ6มขององค5กรปกครองส6วนท?องถ่ิน และท่ีเปOนอย6าง
นี้ได?เพราะท6านนายกของเรา ท6านประธานของเรา มีน้ําใจ มีพันธกิจใน
ความรู?สึกของท?องถ่ินอ่ืน บางท?องถ่ิน บางท?องท่ี ขออนุญาตขอโทษ ไปไหนมา
ไหนนั้น จะไม6มีลักษณะอย6างนี้ ไปไหนมาไหนจะไม6มีลักษณะอย6างนี้ แต6ท่ีนํามา
กล6าววันนี้ เพราะว6าใช?เวลาวาระอ่ืน ๆ ของสภา อยากจะกราบเรียนท6าน
ประธานผ6านไปยังฝIายบริหาร เพ่ือนสมาชิกในสภาอันทรงเกียรติ เพ่ือน
ข?าราชการ เรายังคงยินดีภูมิใจอยู6เสมอ ๆ ในการเปOนสมาชิกสภาองค5การ
บริหารส6วนจังหวัดยะลา ขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญครับท6านมะรุสะดี ครับ 
นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  เรียนท6านประธานสภาท่ีเคารพ ท6านสมาชิกสภาผู?ทรงเกียรติทุกท6าน 

กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ
บันนังสตา  ตลอดระยะเวลาท่ีผมในฐานะท่ีเปOนสมาชิกสภาองค5การบริหารส6วน
จังหวัดยะลา ถึงแม?ว6าผมได?ทําหน?าท่ีฝIายนิติบัญญัติ ใน อบจ.เปOนสมัยแรก ซ่ึงปP
นี้เราโชคดีนะครับ เราได?แถมวาระเพ่ิมตอนนี้ก็หกปPเต็ม ๆ ครับ ผมรู?สึกชื่นชม 
รู?สึกมีความสุขท่ีได?ทําหน?าท่ีและมีโอกาสได?ทํางานร6วมกับทางฝIายคณะผู?บริหาร
และเจ?าหน?าท่ี หัวหน?าส6วนราชการทุกท6านนะครับ ผมเองนึกภูมิใจในตัวเองว6า 
สภาแห6งนี้เปOนสภาท่ีรู?สึกว6าเราทํางานแบบฉันพ่ีน?อง   มีปWญหาอะไรนําเสนอ 
ซ่ึงท6านนายกในฐานะท่ีท6านเปOนหัวหน?าผู?บริหารขององค5กรแห6งนี้   ท6านได?ทํา 
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นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ หน?าท่ีดีมาก ผมไม6รู?จะพูดอธิบายยังไงครับว6า ท6านรับฟWงทุกปWญหา ท6านรับฟWง
ทุกเรื่อง ท6านไม6เคยโกรธ เท6าท่ีผมได?สัมผัสท6าน รวมถึงท6านรอง ท6านไม6เคยให?
ร?ายและไม6เคยเกลียดใคร ท6านให?เกียรติกับทุกคน ในสภาแห6งนี้ทุกแม?ว6าเราจะ
มีอยู6สองส6วน ส6วนหนึ่งมาจากสมาชิกส6วนท่ีเปOนทีมของท6าน และก็มีส6วนหนึ่งท่ี
ไม6ได?มาจากทีมของท6าน แต6ท6านก็ทําเหมือนกับพวกเราก็เปOนทีมเดียวกัน สภา 

 แห6งนี้ของเราก็ไม6มีฝIายค?าน เราเปOนแค6ฝIายตรวจสอบ ฝIายนิติบัญญัติทําหน?าท่ี
อย6างเต็มท่ี ผมเองก็ได?อภิปรายหลายครั้ง ในเรื่องของข?อข?องใจหรือว6าสิ่งท่ี
อยากจะรู? เพราะผมเชื่อว6าหลายท6าน ผมเองก็รวมถึงเพ่ือนสมาชิกอาจจะไม6
เข?าใจในเรื่องบางประเด็น ก็เลยจําเปOนท่ีจะต?องซักถามท่ีประชุม เพ่ือความ
เข?าใจ ผมไม6มีเจตนาท่ีจะไปพูดแล?ว เพ่ือท่ีจะลักษณะอยากจะทําความเข?าใจ
มากกว6า ไม6ได?ว6าจะติติงอะไร ไม6ได?มีเจตนาเช6นนั้นนะครับ ก็ตลอดระยะเวลา 
และสิ่งท่ีสะท?อนมา เพ่ือนสมาชิกก็ได?กล6าวไปแล?วว6า กระแสตอบรับ เสียงตอบ
รับ เสียงชื่นชมจากหลายฝIายทุกท่ีท่ีผมได?ไปสัมผัส และลงพ้ืนท่ี เม่ือคืนผมไป
นั่งคุยท่ีสภากาแฟ ชาวบ?านยังชื่นชมในสิ่งท่ีท6านบริหารงาน ณ จุดนี้ ซ่ึงท6านได?
ทําตามนโยบายท่ีท6านได?ให?ไว?ต6อสภาแทบท้ังสิ้น และท6านให?ความเปOนธรรมกับ
ทุกคน ทุกพ้ืนท่ี เพ่ือนสมาชิกทุกท6าน ทุกเขต ทุกอําเภอ ทุกตําบล ด?วย
นโยบายท่ีท6านได?ดําเนินการในหลาย ๆ เรื่อง กระแสตอบรับดีมาก โครงการท่ี
เราได?รางวัลก็มากมาย อบจ.มีหลายเรื่องท่ีแตกต6างจากหลาย ๆ จังหวัด 
โดยเฉพาะปWตตานี และนราธิวาส เพ่ือนสมาชิกยังถาม รู?สึกว6าถามถึงในเรื่อง
ของการดําเนินการในเรื่องนโยบาย และการบริหารจัดการในหลาย ๆ ส6วน ไม6
ว6าจะเปOนกับเพ่ือนสมาชิก กับโครงการต6าง ๆ ท่ีเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม ซ่ึง
ท6านได?ดําเนินการได?ดีมาก ในหลาย ๆ โครงการท่ีเปOนโครงการนําร6องด?วยซํ้าไป 
ในวันนี้กระผมอยากจะพูดในนามของผมเองและเพ่ือนสมาชิกด?วยว6า ผมเชื่อว6า
เพ่ือนสมาชิกหลายท6านก็อยากจะพูด แต6ว6าด?วยข?อจํากัด อาจจะเปOนเรื่องของ
ไม6กล?าจะพูด หรือด?วยข?อจํากัดในเรื่องของเวลา ผมก็ต?องขอขอบคุณท6านนายก 
หัวหน?าส6วนทุกส6วนครับ ท่ีลืมไม6ได?ก็คือท6านประธานสภาครับ ตลอดระยะเวลา
ท่ีเราได?ทํางานร6วมกันเปOนเวลาหกปP ก็ทํางานได?ด?วยดีมาโดยตลอดนะครับ และ
คาดหวังว6าปPหน?า ปP ๒๕๖๒  เราจะเห็นภาพแบบนี้อีกต6อไปครับ ขอบคุณมาก
ครับท6านประธาน 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ท6านรองนายกเชิญครับ 
รองนายก อบจ.ยะลา  เรียนท6านประธานสภาท่ีเคารพ ท6านสมาชิกสภาผู?ทรงเกียรติทุกท6าน 
(นายระเด6น  สะมะแอ) กระผมนายระเด6น  สะมะแอ  รองนายกองค5การบริหารส6วนจังหวัดยะลา  วันนี้

ก็เปOนการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔ ประจําปP ๒๕๖๑  ครับ เปOนการ
ปNดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําปP ๒๕๖๑  ขอเรียนชี้แจงว6า กระผมได?มา
ทํางานตรงนี้ ก็รวมระยะเวลาแล?วย6างเข?าปPท่ีห?านะครับ ตลอดระยะเวลาท่ีได?
ทํางานได?ปฏิบัติงานอยู6ท่ีนี่ร6วมกับท6านสมาชิกท้ังหลาย ผมเองรู?สึกดีใจครับ ก็
ต?องขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกท่ีให?ความร6วมมือ อย6างเช6น เพ่ือนสมาชิกของเรา
เม่ือสักครู6หลายท6านได?พูดถึงความดีงามของการบริหารงานของท6านนายก ของ 
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รองนายก อบจ.ยะลา ฝIายบริหาร ซ่ึงสิ่งเหล6านี้ก็ลืมไม6ได?ว6าท6านนายกจะทํางาน หรือว6าฝIายบริหารจะ
ทํางานได? เคลื่อนไปข?างหน?าได?ดีมากน?อยแค6ไหน ก็คือ ข้ึนอยู6กับเพ่ือนสมาชิก
ด?วยครับ ท่ีให?ความร6วมมือกับฝIายบริหารเปOนอย6างดีตลอดมาครับ ทําให?
องค5การบริหารส6วนจังหวัดยะลาของเรานั้น เปOนท่ียอมรับและถูกกล6าวขานกัน 
ดังเช6น ท่ีเพ่ือนผู?ทรงเกียรติเม่ือสักครู6ได?เรียนชี้แจงว6า ในเขตสี่ห?าจังหวัดหรือว6า
สิบสี่จังหวัดภาคใต?นั้น อบจ.ต6าง ๆ ก็ได?ยกย6อง ได?พูดถึงการบริหารงานของฝIาย 

 บริหาร ก็ต?องขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท6านตลอดจนเพ่ือนข?าราชการ ท่ีได?
ทํางานจนกระท่ังสําเร็จ และก็เปOนท่ียอมรับของสังคม เปOนท่ียอมรับของ อบจ.
ต6าง ๆ ครับ และอีกเรื่องหนึ่ง เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑  ทางท6านนายกได?
มอบหมายให?ผมไปประชุมเรื่องเก่ียวกับยางพารา ท่ีอาคารฉลองศิริราช ๖๐ ปP 
ท่ี มอ.หาดใหญ6 โดยมีนายกฤษฎา  บุญราช  รัฐมนตรีว6าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ5 เปOนประธาน  ท่ีไปวันนั้นมีท้ังหมด อบจ.ภาคใต? ๑๔ จังหวัด ได?ไป
จับมือลงสัตยาบัน เรื่องการสร?างถนนด?วยยางพารา ท่ีเราเรียกว6า พาราแอส-
ฟWลท5ติก ของ อบจ. ๑๔ จังหวัด อบจ. ๑๔ จังหวัด ก็มีความเห็นว6า เปOนเรื่องท่ีดี
ท่ีทางรัฐมนตรี และคณะได?ลงมา และได?จับมือกับ อบจ.ท้ัง ๑๔ จังหวัด 
เพ่ือท่ีจะทําถนนท่ีมีส6วนผสมของยางพารา เพ่ือยกระดับราคายางของชาวสวน
ยาง ซ่ึงส6วนใหญ6แล?วจังหวัดภาคใต?ของเรานั้น ประชาชนเขาประกอบอาชีพ
ทางด?านการเกษตร โดยเฉพาะอย6างยิ่งยางพารา เพราะฉะนั้น ก็เปOนโอกาสดี
นะครับ ในโอกาสต6อไปท่ีทางองค5การบริหารส6วนจังหวัดยะลาของเรานั้น ก็มี
ส6วนท่ีจะได?ทําในเรื่อง โดยเฉพาะอย6างยิ่งในเรื่องของการยกระดับการสร?าง
ถนนนั้น ด?วยส6วนผสมท่ีมียางพารา แล?วจะทําให?ยางพาราของเรานั้น กระเต้ือง
ในเรื่องของราคา ราคาอาจจะดีข้ึนในโอกาสต6อไป เพราะฉะนั้น ในโอกาสนี้
ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท6าน เพ่ือนข?าราชการทุกคน ท่ีพร?อมใจกันทํางาน
ด?วยความเอาใจใส6 ด?วยความรับผิดชอบทางเพ่ือนสมาชิกของเราท่ีเปOนตัวแทน
ของประชาชนก็พยายามสดับตรับฟWง และก็นําปWญหาต6าง ๆ มาแก?ไขปWญหา 
โดยการพูดคุยกับฝIายบริหาร ท้ังในสภาและนอกสภา ก็ต?องขอขอบคุณเปOน
อย6างสูงมา ณ โอกาสนี้ด?วยครับ ขอบคุณมากครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญท6านนิลุกมาน ครับ 
นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  เรียนท6านประธานสภาท่ีเคารพ ท6านสมาชิกสภาผู?ทรงเกียรติทุกท6าน 

กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง  
ท6านประธานครับ ในสิ่งท่ีผมจะพูดในวันนี้นะครับ มีอยู6หนึ่งประเด็นนะครับ
ท6านประธาน องค5การบริหารส6วนจังหวัดคือองค5กรปกครองส6วนท?องถ่ินท่ีมี
ขนาดใหญ6ท่ีสุดในประเทศไทย และมีจังหวัดละหนึ่งแห6งครับ มีขอบเขตหน?าท่ี
เพ่ือบริการสาธารณประโยชน5ในแต6ละจังหวัด  องค5การบริหารส6วนจังหวัด
ยะลาก็เปOนองค5กรหนึ่งท่ีนําทีมโดยท6านผู?บริหาร ท6านนายกมุขตาร5  มะทา  ได?
ใช?นโยบายในการกําหนดให?บริการสาธารณะในด?านต6าง ๆ ไม6ว6าจะเปOนในเรื่อง
ของสนับสนุนเงินอุดหนุนให?กับองค5กรภาคอ่ืน เช6น ภาครัฐ ภาคประชาชน 
มูลนิธิ และสมาคม ผมได?รับเกียรติจาก อบจ.ยะลา ได?รับการแต6งต้ังให?เปOน 
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นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี คณะกรรมการติดตามและประเมินเงินอุดหนุนของ อบจ.ยะลา ประจําปP 
๒๕๖๑  ท6านประธานครับ จากแผนการติดตามเงินอุดหนุนท่ี อบจ.กับ
คณะกรรมการติดตาม ได?ออกติดตามลงพ้ืนท่ีการใช?จ6ายเงินอุดหนุนท่ีองค5กร
ต6าง ๆ ได?รับจาก อบจ.ยะลาครับ ระหว6างวันท่ี ๑๓ กันยายน ท่ีผ6านมาครับ 
โครงการต6าง ๆ ท่ีกระผมและคณะกรรมการได?ไปประเมินและติดตามนั้น 
โดยเฉพาะ เช6น โครงการเพ่ิมผลผลิตการเกษตรเพ่ืออาหารม้ือเช?าสําหรับ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด ตชด.๔๔ มีท้ังหมดอยู6 ๔ แห6ง นะครับ จากการลง 

 พ้ืนท่ีได?ไปพบปะกับหัวหน?าหรือผู?เก่ียวข?องขององค5กรดังกล6าว ก็ได?นั่งคุยกันใน
เรื่องของประเด็นต6าง ๆ ท้ังหมดท้ังนี้ ก็ได?รับการชื่นชม และก็ขอบคุณถึง
องค5การบริหารส6วนจังหวัดยะลา และก็ขอบคุณมายังท6านนายก ท่ีได?เล็งเห็น
ความสําคัญกับโครงการต6าง ๆ ท่ีหน6วยงานต6าง ๆ นั้น ได?ขอสนับสนุนโครงการ
มานะครับ และโครงการอีกโครงการหนึ่งท่ีได?ลงในพ้ืนท่ีแล?วก็คือ ยะล-า ยะลา 
ของหอการค?าจังหวัดยะลา ก็เปOนโครงการหนึ่ง เปOนท่ีสามารถสร?างเศรษฐกิจ
ให?กับคนในพ้ืนท่ีของจังหวัดยะลาครับ และก็โครงการประเพณีแห6พระลุยไฟ
ของมูลนิธิแม6กอเหนี่ยวยะลาครับ ก็เปOนโครงการอีกโครงการหนึ่งท่ี อบจ.ยะลา 
ให?การสนับสนุน จากการพูดคุยของประธานมูลนิธิจะเห็นได?ว6าปPนี้ จํานวน
นักท6องเท่ียวได?เพ่ิมมากข้ึนจากปPท่ีแล?วครับ โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย และก็คน
ไทยเชื้อสายจีน ก็ได?มาเท่ียวมาชมในพิธีประเพณีแห6พระลุยไฟดังกล6าว จะเห็น
ได?ว6าสิ่งท่ี อบจ.ยะลา ได?ให?สนับสนุนไปนั้น ล?วนแต6เปOนประโยชน5กับจังหวัด
ยะลาท้ังสิ้นครับ โครงการต6าง ๆ ท่ีได?ทําถือว6า เปOนไปตามวัตถุประสงค5และ
เปYาหมายขององค5กรต6าง ๆ ท่ีได?รับสนับสนุนเงินอุดหนุนจาก อบจ.ยะลา ครับ 
จะเห็นได?ว6าสามารถสร?างแรงกระตุ?นในด?านการท6องเท่ียว และก็สร?างอาชีพ 
และก็สร?างความกินดีอยู6ดีให?กับพ่ีน?องประชาชนในพ้ืนท่ี จะเห็นได?ว6าจังหวัด
ยะลาเองถึงแม?ว6ามีผลกระทบในด?านเหตุการณ5ความไม6สงบ แต6เราสามารถผ6าน
วิกฤตนี้มาได? แล?วก็สามารถท่ีจะอยู6ร6วมกันได? เปOนสิ่งท่ีโชคดี ผมเองก็มีความ
ภาคภูมิใจและก็ดีใจท่ีได?เกิดมาเปOนชาวจังหวัดยะลา และก็ภูมิใจท่ีได?เปOน
สมาชิกสภาองค5การบริหารส6วนจังหวัดยะลา และได?ทํางานร6วมกับฝIายบริหารท่ี
นําทีมโดยท6านนายกมุขตาร5  มะทา  ครับ และก็อีกโครงการหนึ่ง เปOนโครงการ
การเรียนการสอนนักเรียนผู?ด?อยโอกาส ผู?พิการ ตามแนวพระราชดําริ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หรือโครงการ Day Care 
โครงการนี้เปOนโครงการท่ีดีมาก โครงการท่ีสามารถเสริมสร?างอุปกรณ5การเรียน
ให? กับผู?ด?อยโอกาส หรือผู? พิการ ครับ จะเห็นได?ว6าท6านนายกเองได?ให?
ความสําคัญกับหลาย ๆ ภาคส6วน ถึงแม?ว6า อบจ.ยะลาเองจะไม6ได?เข?าไป
เก่ียวข?องโดยตรง จะไม6ใช6หน?าท่ีท่ีต?องรับผิดชอบโดยตรง แต6ท6านนายก ก็ให?
ความสําคัญท่ีจะสนับสนุนในเรื่องของด?านงบประมาณ จะเห็นได?ว6าการทํางาน
ของท6านนายก สามารถบูรณาการกับหน6วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ กับสมาคม กับ
มูลนิธิ และภาคเอกชนต6าง ๆ นะครับ ท6านประธานครับ ผมจะนําเรียนให?ทราบ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือ  จังหวัดยะลาเองไม6ใช6ว6าคนต6างจังหวัดจะรู?จักในอําเภอเบตง 
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นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี เพียงอย6างเดียว  ในเรื่องของบ6อน้ําร?อน     ในเรื่องการท6องเท่ียวทะเลหมอก 
อัยเยอร5เวง หรือว6า OTOP หรือว6าวิถีต6าง ๆ ครับ แต6จังหวัดยะลามีอีกเรื่อง
หนึ่งนะครับ ท่ีผมจะนําเรียนให?สภาได?ทราบก็คือว6า เรามีศูนย5มัรกัส ดะวะห5 
ยะลา ท่ีใหญ6ท่ีสุดในอาเซียน ฉะนั้น ศูนย5นี้ได?ต้ังอยู6ท่ีตําบลตาเซะ และในวันท่ี 
๒๐ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  จะมีงานอิสติฆฟารโลก ก็คือการรวมตัวของเหล6า
บรรดาผู?ศรัทธาท้ังหลาย หรืออูลามะต6าง ๆ มารวมตัวกัน คาดการของ
คณะกรรมการจัดงานคิดว6าจะมีผู?คนท่ีเข?ามา ในงานดังกล6าว จํานวน 
๒๐๐,๐๐๐ คน  มาจากท่ัวโลก มารวมตัวอยู6ท่ีจังหวัดยะลา คนท้ังโลกหรือท้ัง
เอเชียจะรู?จักจังหวัดยะลา ในเรื่องนี้เปOนอีกช6องทางหนึ่งครับท6านประธาน 
ฉะนั้น สิ่งเหล6านี้สามารถท่ีจะสร?างเศรษฐกิจให?กับชาวยะลาในด?านต6าง ๆ 
อย6างเช6นท่ีพักก็ดี ในเรื่องของอาหารการกินก็ดี หรือในเรื่องด?านต6าง ๆ ผมก็
ภูมิใจครับ และก็สิ่งนี้สามารถบ6งบอกได?ว6าเขาจะรู?จักจังหวัดยะลาเราได?มากข้ึน
นะครับ สิ่งท่ีน6าภูมิใจท่ีสุดก็คือว6า เรามีองค5การบริหารส6วนจังหวัดยะลาท่ี
สนับสนุนในเรื่องต6าง ๆ เพ่ือให?ความผาสุกของพ่ีน?องประชาชนได?อยู6ดีกินดี ได?
อยู6ด?วยกันมีความสุขครับ ท6านประธานครับ ผมในฐานะสมาชิกสภาองค5การ
บริหารส6วนจังหวัดยะลา ต?องขอบคุณท6านผู?บริหาร ผ6านสภาแห6งนี้นะครับ 
โดยเฉพาะการนําทีมของท6านนายกมุขตาร5  มะทา  ขอบคุณท6านประธานสภา 
อบจ.ยะลา ขอบคุณผู?อํานวยการกองทุกท6าน ขอบคุณเจ?าหน?าท่ี บุคลากร ของ
องค5การบริหารส6วนจังหวัดยะลา และท่ีสําคัญ ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาผู?ทรง
เกียรติทุกท6านในสภาแห6งนี้ ท่ีทํางานเพ่ือพ่ีน?องประชาชน และทํางานเพ่ือ
องค5การบริหารส6วนจังหวัดยะลาครับ ผมต?องขอบคุณท6านประธานครับ และ
ขอบคุณทุกท6านครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  คงไม6มีแล?วนะครับ ท6านสมาชิกวันนี้ได?อภิปราย ผมนั่งอยู6บนนี้ผมรู?สึก
สั่น ๆ หนาว ๆ ท6านอภิปรายแต6ละคนเหมือนเศร?า เหมือนว6าพรุ6งนี้เราจะลาไป
แล?วนะครับ คิดว6าพรุ6งนี้คงยังไม6มีการเลือกต้ังนะครับ แต6ละคนเศร?ามาก ๆ ก็
ต?องขอบคุณครับ ไม6เปOนไรครับ เราเปNดวิสามัญได? เด๋ียวเราเปNดอีก ไม6ต?องเศร?า
มากครับ เดือนสองเดือนก็เปNดวิสามัญ เด๋ียวมาเจอกันอีกนะครับ เลือกต้ังอีก
นาน อีกนานครับ ทุกอย6างต?องขอบคุณท6านพ่ีน?องสมาชิกสภาองค5การบริหาร
ส6วนจังหวัดทุกท6าน ท่ีเราลุล6วงไปด?วยดี ท่ีเราได?รับคําชมเชยจากสมาชิกสภา
จังหวัดหรือจากจังหวัดอ่ืน ส6วนหนึ่งเราก็ขับเคลื่อนมาจากสมาชิกสภาทุกท6าน 
ท่ีแสดงศักยภาพให?เห็นว6า ยะลาเรามีสมาชิกสภาท่ีมีความรู?ความสามารถ ท่ีมี
ศักยภาพท่ีดี ท่ีมีคุณภาพ ไม6เฉพาะประธานสภา กับท6านนายกเท6านั้น ท่ีว6าดีนะ
ครับ เราต?องดีด?วย ลําพังผมกับท6านนายก หรือรองนายก หรือฝIายบริหาร หรือ
เจ?าหน?าท่ีราชการ มันเปOนไปไม6ได? สมาชิกของเราเวลาไปอบรมสัมมนาพวกเรา
ไปอยู6กันเต็ม นั้นคือส6วนหนึ่งท่ีแสดงศักยภาพว6าเรามีคุณภาพ ท่ีผ6านมาในฐานะ
ประธานสภา ผมก็ต?องขอบคุณท6านสมาชิกทุกท6าน คิดว6าต6อไปเราก็คงจะได?
รับคําชื่นชมและความร6วมมือจากสมาชิกสภาอย6างต6อเนื่องตลอดไปนะครับ 
สําหรับวันนี้ต?องขอบคุณเจ?าหน?าท่ีทุกท6านด?วย  ขอบคุณท6านฝIายบริหาร   




